

# THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

## BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9

Năm học: 2022 – 2023

**Chủ đề:** “*Chào mừng năm học mới*”

**I. Thời gian giới thiệu:** 12 tháng 9 năm 2022

**II. Người giới thiệu:** Cộng tác viên 5A1

**III. Đối tượng nghe:** Bạn đọc.

**IV. Địa điểm giới thiệu:** Công thông tin điện tử trường Tiểu học Đoàn Kết

**V. Hình thức giới thiệu:** Giới thiệu trực tiếp

**VI. Âm nhạc:** Hoàng Ngọc Ánh

**VII. Viết bài:** Lưu Thanh Tâm

**VIII. Phụ trách:** Hoàng Thùy Linh

**IX. Thông tin thư mục:** *Cuốn Sách “Dạy trẻ biết lễ phép lịch sự”* - Ngọc Linh (dịch), H - NXB: Văn Học, 2020 - 48tr; 19x21cm

**X. Nội dung:** ( có đính kèm)

***Bạn đọc thân mến!***

Một mùa hè bổ ích đã qua, một năm học mới với đầy năng lượng đã đến với tất cả các thành viên trong trường Tiểu học Đoàn Kết thân thương, đặc biệt là các em học sinh yêu quý!

Với mong muốn lan tỏa những câu chuyện hay, ý nghĩa, thư viện Trường Tiểu học Đoàn Kết trân trọng giới thiệu tới quý thầy cô cùng các em học sinh cuốn sách: ***“Dạy trẻ biết lễ phép lịch sự”*** do Ngọc Linh (dịch) với khổ 19x21cm bề dày 48 trang.

Cuốn sách mang đến những tình huống thực tế với cuộc sống. Từ những tình huống đó giúp người đọc có thêm tư duy phân tích và hình thành thói quen tốt mỗi ngày.

Chúng mình cùng tìm hiểu câu chuyện: *Miếng của ai ngọt nhất* (trang 3 đến trang 10)

*Khỉ, Thỏ, Gấu cùng đến nhà bà Voi chơi.*

Vừa đến cửa, Thỏ và Gấu nói:

“Cháu chào bà Voi!”

Bà Voi trả lời:

“Chà, miệng các cháu thật thơm tho!”

Bà Voi mang ra rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi khách. Thỏ nói:

“Cà rốt thật ngọt, chúng cháu cảm ơn bà!”

Gấu nói:

“Mật ong ngon quá, chúng cháu cảm ơn bà Voi!”

Bà Voi cười nói:

“Đừng khách khí, miệng của các cháu còn ngọt hơn đây!”

Khi nghĩ bụng: “Chuối của mình ăn cũng rất ngọt, tại sao bà Voi không khen mồm của mình ngọt nhỉ? Nhất định là cà rốt và mật ong ngọt hơn rồi.” Thế là Khi liền ăn thử cà rốt và mật ong

Khi chia tay bà Voi ra về, Thỏ và Gấu nói:

“Hôm nay, chúng cháu chơi ở nhà bà thật là vui, cảm ơn bà, hẹn gặp lại bà ạ!”

Bà Voi cười vui sướng, nói: “Đừng khách sáo, miệng của các cháu ngọt ngào quá! Hoan nghênh các cháu lại đến chơi nhé!”

Chúng mình cùng suy ngẫm:

- Tại sao bà Voi lại khen Thỏ và Gấu – Chà, miệng các cháu thật thơm tho?
- Hay: Đừng khách khí, miệng của các cháu còn ngọt hơn đây?

Hay câu chuyện: Chuột con (Trang11-21)

Chuột con lúc nào cũng ước ao có một chiếc quần hoa. Một hôm, cô bé nọ đi ngang qua nó vô tình làm rơi chiếc khăn mùi soa xuống đất. Chuột con vội vàng nhặt ngay chiếc khăn đó định mang về nhà may thành một chiếc quần hoa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô bé đi tìm chiếc khăn mùi soa nó lại không nỡ.

Chuột con nghĩ bụng, cô bé nhất định là muốn tìm chiếc khăn, nếu mình không trả lại mà cứ may thành quần mặc thì chắc cũng chẳng vui gì.

“Có phải cô bé tìm chiếc khăn này không? Chuột con đưa khăn cho cô bé.

Cô bé vui sướng nói:

“Đúng rồi, cảm ơn chuột con!”

Cô bé cầm lấy khăn mùi soa định cho vào túi thì Chuột con nói:

*“Có thể cho tớ nhìn lại khăn mùi soa một lần nữa không?”*

*“Được thôi! Cô bé nói xong rồi giờ khăn mùi soa ra cho Chuột con xem.*

*Cô bé thấy Chuột con rất thích chiếc khăn mùi soa của mình, liền nói:*

*Tớ có rất nhiều khăn mùi soa, Chuột con có thích không?”...*

*Một lúc sau, cô bé xách theo một chiếc túi tới, bên trong có mấy chiếc khăn mùi soa in hình hoa văn rất đẹp, còn có mấy bộ quần áo búp bê và một cái hộp giữ tiền hình tòa nhà rất đẹp nữa. Trong giấc mơ, Chuột con cũng không thấy được nhiều đồ đẹp đến thế.*

*“Tất cả tặng cho Chuột con đây!...”*

*...Chuột con đem bày các thứ đồ cô bé cho ra và háo hức nói:*

*“Cái áo thủy thủ này tặng Thỏ mặc, quần hoa này mình mặc, hộp giữ tiền làm thành ngôi nhà mới của mình, có thể mời các bạn cùng đến chơi...”*

Với câu chuyện Chuột con chúng ta thấy hình ảnh nào tốt qua các nhân vật Chuột con và Cô bé?

Phải chăng lòng tốt của bạn Chuột khi nhặt chiếc khăn đem trả lại người đánh mất?

Phải chăng là sự chia sẻ của Cô bé khi thấy bạn Chuột rất thích chiếc khăn và sự chia sẻ đồ chơi của bạn Chuột với các bạn khác khi mình có nhiều đồ đẹp...

Các em học sinh thân mến! Cuốn sách **“Dạy trẻ biết lễ phép, lịch sự”** còn có nhiều câu chuyện mang tính giáo dục, giúp các em tự tin, có phương pháp ứng xử tốt trong cuộc sống. Để được rõ hơn mời quý thầy cô, các em học sinh, các bậc phụ huynh cùng tìm đọc cuốn sách mang số đăng kí cá biệt Tr3761 để được rõ hơn.

### **Phần tìm hiểu:**

**Câu 1:** *Tại sao bà Voi lại khen Thỏ và Gấu – Chà, miệng các cháu thật thơm tho?*

**Trả lời:**

- Vì khi tới nhà bà Voi – Thỏ và Gấu đã chào bà Voi – Bà Voi đã khen 2 bạn.
- Ngoài lời khen của bà Voi chúng mình có thể có những câu khen ngợi nào khác dành cho 2 bạn Thỏ và Gấu...

**Câu 2:** Trong tình huống nào bà Voi lại nói với bạn Thỏ và Gấu -  
Đừng khách khí, miệng của các cháu còn ngọt hơn đây?

**Trả lời:**

- Trong tình huống: Bà Voi mang ra rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi khách. Thỏ nói:

“Cà rốt thật ngọt, chúng cháu cảm ơn bà!

Gấu nói:

“Mật ong ngon quá, chúng cháu cảm ơn bà Voi!”

- Chúng mình cùng đưa ra một tình huống, cách xử lý tình huống phù hợp với tình huống trên với vai trò là chủ nhà và khách đến chơi.

**Câu 3:** *Bạn Khi thắc mắc: “Chuối của mình ăn cũng rất ngọt, tại sao bà Voi không khen mồm của mình ngọt nhỉ? Nhất định là cà rốt và mật ong ngọt hơn rồi.” Thế là Khi liền ăn thử cà rốt và mật ong...*

*Chúng mình hãy tìm lời giải đáp cho bạn Khi nào?*

**Trả lời:**

*Cà rốt, mật ong, chuối đều ngọt nhưng khi ăn xong bạn Thỏ, Gấu đều khen Cà rốt thật ngọt, mật ong ngon quá nhưng Khi ăn xong không nói gì và cũng quên không nói lời cảm ơn bà Voi.*

**Qua cuốn sách chúng mình cùng thực hiện tốt:**

- Lễ phép, lịch sự khi chào hỏi
- Biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ
- Biết thông cảm, sẻ chia với mọi người xung quanh...

**Chúng mình cùng tìm những câu Ca dao – Tục ngữ - Thành ngữ liên quan đến chủ đề này các em nhé:**

- Lời chào cao hơn mâm cỗ
- Tiên học lễ - Hậu học văn...
- Cảm ơn quý thầy cô cùng các em đã chú ý nghe phần giới thiệu sách.

**Hẹn gặp lại quý thầy cô và các em vào buổi giới thiệu sách sau!**

**NHÂN VIÊN THƯ VIỆN**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Lưu Thanh Tâm**

**Nguyễn Văn Tuấn**